

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม คปก.พม.ครั้งที่ ๔๓๓/๕๗-๕๙ วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ห้องประชุม ชั้น ๘ เวลา ๐๗.๓๐ น.

ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รมว.พม.	<p>๑.การประชุม ครม. โดย นรม. เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๕๙ มีเรื่องที่ผมเป็นเจ้าของเรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รับทราบรายงานการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ณ ราชาอาณาจักรนอร์เวย์</li> <li>- เห็นชอบการปรับปรุงแบบอาคารโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ โดย นรม.ได้ให้ข้อคิดเห็นกรณีการนำบ้านเก่ามาแลกบ้านใหม่ จึงขอให้ กคช.พิจารณาความเหมาะสม</li> </ul> <p>ประเด็นหลักๆ ที่กระทรวงควรรับทราบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันพุธที่ ๖ ก.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นรม.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยา เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล</li> <li>- วันอังคารที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๙ ไม่มีการประชุม ครม.เนื่องจาก นรม.เดินทางไปราชการต่างประเทศ</li> <li>- นรม.ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการค้ามนุษย์ ที่สามารถยกระดับการค้ามนุษย์เป็น-tier ๒ ได้</li> <li>- ขอให้ทุกกระทรวงสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๒ ปี</li> <li>- กรณีประเทศไทย ๔.๐ และการวางแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีข้างหน้าของประเทศไทย</li> <li>- คณะบูรณาการของประเทศไทย เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาของประเทศ</li> </ul>	ทุกหน่วยงาน
	<p>๒. การขับเคลื่อนในระยะต่อไป</p> <p>๒.๑ กรณีการคุ้มครองเด็กและเยาวชนหญิง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์นายจ้าง นั้น ขอชื่นชมที่ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว อย่างมีระบบ และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>๒.๒ ขอให้ระมัดระวังการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน กรณีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและขั้นตอนการดำเนินการของกฎหมาย</p> <p>๒.๓ กรณีการใช้พื้นที่นิคมสร้างตนเองลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมา ซึ่งเป็นกระแสสังคมที่ค่อนข้างรุนแรง ขอให้ คกก.ตั้งหลักการดำเนินการให้ดี อาทิ เรื่องที่ดิน กฎหมาย การพิสูจน์หลักฐาน</p> <p>๒.๔ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิกฯ จ.เพชรบูรณ์ โดยใช้ศูนย์ปฏิบัติการมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ ตามกรอบภารกิจของกระทรวง</p> <p>๒.๕ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๙ อาจารย์มณฑิลา บุญตัน เข้าพบ นรม. เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ</p> <p>๒.๖ รัฐบาลจะใช้มาตรการภาษีจูงใจให้เอกชนรับผู้สูงอายุเข้าทำงาน โดยไม่ต้องคาดหวังรายได้จากเบี้ยยังชีพคนชราเพียงอย่างเดียว เพื่อแก้ปัญหาทางสังคม โดยมอบหมายกระทรวงการคลังศึกษารายละเอียดและกำหนดมาตรการภาษี</p> <p>๒.๗ โครงการที่อยู่อาศัย ตามนโยบายประชารัฐ นรม.อาจจะลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ</p> <p>๒.๘ ขอให้เตรียมการรายงานผลการดำเนินการโครงการประชารัฐและสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๙ ของประเทศไทย ให้ ครม.ทราบต่อไป</p>	<p>ดย.</p> <p>ดย.</p> <p>พล./สป.</p> <p>พล.</p> <p>พค.</p> <p>ผล.</p> <p>กคช./พอช.</p> <p>กคช./พอช./สป.</p>

หนังสือด่วนที่สุด ที่ พม ๐๑๐๑/๗ ๓๔๗๖ ๓๖ ๖ ก.ค. ๒๕๕๙

*วิพพณ*

(นางสาวพิชชาภรณ์ สว่างเพชร)  
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  
๖ ก.ค. ๒๕๕๙

*รสุพรรณ*

(นางสาวแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์)  
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี  
๖ ก.ค. ๒๕๕๙

ทราบ-แล้ว

*ศรชุกร*

(นางนภา เศรษฐกร)  
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

13 ก.ค. 2559

เรียนทำหคดย.  
เพื่อโปรดเกล้าฯ และ  
พิจารณาสั่งการ

*อ.ทิน*

พล. กยพ.  
๑๑ ก.ค. ๒๕๕๙